

TỈNH ỦY TIỀN GIANG

*

Số 3934-CV/TU

*Triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp
xây dựng và phát triển văn hoá, con người
Việt Nam trong giai đoạn mới*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tiền Giang, ngày 06 tháng 02 năm 2025

Kính gửi: - Các Ban đảng Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức chính trị - xã hội tỉnh,
- Cấp uỷ huyện và tương đương.

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện được sự quan tâm sâu sắc của các cấp, các ngành và các địa phương trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đã nhận thức sâu sắc những quan điểm chỉ đạo của Đảng, xem văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo,... Nhiều giá trị mới về văn hóa, chuẩn mực đạo đức được khẳng định và nhân rộng, tính dân chủ trong xã hội được phát huy. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên. Công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa có nhiều tiến bộ. Lĩnh vực văn học nghệ thuật, giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn, thông tin đại chúng,... đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, do hội nhập quốc tế, mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự xâm hại của văn hóa ngoại lai, internet, các trang mạng xã hội đã tác động tiêu cực đến lĩnh vực văn hóa và đời sống của Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng lĩnh vực văn hoá để tăng cường chống phá, tập trung phá hoại nền tảng văn hóa, đạo đức, kích động mâu thuẫn văn hóa vùng miền, dân tộc,... nhằm gây bất ổn và nhiễu loạn thông tin.

Trong giai đoạn hiện nay, hội nhập và toàn cầu hóa sẽ mở ra nhiều cơ hội giao lưu văn hóa giữa các quốc gia, trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bên cạnh thời cơ, thuận lợi, đan xen khó khăn, thách thức; sự phát triển của công nghệ thông tin, Internet, mạng xã hội mở ra cơ hội để mọi người được tiếp

cận, mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, làm phong phú kho tàng văn hóa dân tộc cũng như quảng bá văn hóa Việt Nam với bạn bè thế giới. Để tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự văn hóa “soi đường cho quốc dân đi”, là “nền tảng”, “sức mạnh nội sinh”, “động lực phát triển”; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các Ban đảng Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, cấp uỷ huyện và tương đương thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị nhận thức thật sâu sắc, đầy đủ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, phát triển bền vững đất nước, nhất là quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 33- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Kết luận 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII, Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 23/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của xây dựng, phát triển văn hoá, con người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt thực hiện quan điểm văn hóa phải được đặt ngang bằng và gắn kết chặt chẽ với chính trị, kinh tế, xã hội; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người với các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng cơ quan, đơn vị.

2. Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong lĩnh vực văn hóa. Phát huy vai trò của chủ thể văn hóa trong xây dựng, tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa ở cơ sở, không áp đặt, khuôn mẫu; khuyến khích thành lập và tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ phát triển, hoạt động các thiết chế văn hóa ngoài công lập.

Tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Đẩy mạnh xã hội hóa đúng hướng nhằm huy động các nguồn đầu tư, tài trợ, hiến tặng cho phát triển văn hóa, xây dựng con người. Nghiên cứu đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa trọng điểm hướng tới các sự kiện trọng đại của đất nước (50 năm ngày đất nước thống nhất; 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập Nước,...).

3. Cần xác định xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng con người xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi hàng đầu để xây dựng và phát triển văn hóa, xây dựng xã hội chủ nghĩa; xem con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển. Tập trung chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện với các giá trị cơ bản: yêu nước,

đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo; gắn kết chặt chẽ việc xây dựng, phát triển con người về tri thức, đạo đức với chăm lo phát triển về thể lực, tầm vóc và năng lực thẩm mỹ; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, mọi người Việt Nam đều hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc.

Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; xây dựng gia đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống cho con người; xây dựng môi trường văn hóa bình đẳng giới trong gia đình, xã hội và nơi làm việc. Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại. Khẳng định, tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng; đấu tranh đẩy lùi cái xấu, lạc hậu, mê tín dị đoan...

4. Tập trung triển khai xây dựng văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị, làm cho giá trị văn hóa thấm thấu, thể hiện rõ nét trong từng quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận của Đảng.

Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa công vụ; ban hành các bộ quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức phù hợp với ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị; từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc. Chú trọng ban hành quy định, quy tắc ứng xử; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện trong các cơ sở giáo dục nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên.

Phát huy tốt hơn nữa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước thực chất, hiệu quả; chú trọng phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình văn hóa, nhất là mô hình tự quản. Kiên quyết khắc phục bệnh hình thức, chạy theo thành tích; đưa việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa đi vào thực chất. Tập trung xây dựng các chuẩn mực đạo đức, văn hóa ứng xử trong các quan hệ xã hội; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các sinh hoạt văn hóa khác. Chấn chỉnh kịp thời việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để truyền bá tư tưởng duy tâm thần bí, thực hành mê tín dị đoan, trục lợi gây mất an ninh trật tự.

Hoàn thiện, xây dựng mới, đồng thời và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, bảo đảm mỗi địa bàn dân cư có những thiết chế văn hóa, thể thao thiết yếu, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của Nhân dân.

5. Chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tại địa phương. Quan tâm đầu tư trùng tu các di tích lịch sử cách mạng, khu kháng

chiến. Đổi mới nội dung, chương trình và hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ quần chúng hướng về cơ sở; chú trọng, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân tham gia sáng tạo và thụ hưởng; cải thiện điều kiện, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của Nhân dân. Thực hiện chính sách tôn vinh, đãi ngộ đối với các văn, nghệ sĩ, các nghệ nhân tiêu biểu trong việc trao truyền, phổ biến giá trị di sản văn hóa.

Xây dựng sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa đặc trưng các địa phương; đồng thời tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng của hoạt động du lịch văn hóa. Huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia phát triển công nghiệp văn hóa, tham gia sáng tạo sản phẩm văn hóa.

6. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; phát triển con người toàn diện, hướng đến “Chân, Thiện, Mỹ” thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam để văn hoá thực sự “soi đường cho quốc dân đi”.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Văn phòng TW Đảng (HN, TPHCM),
- Ban Tuyên giáo và Dân vận TW (HN, TPHCM),
- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ,
- Phòng Tổng hợp,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Nguyễn Hải Trâm